



Niat nhanh cao dữa vào tri thồu

Thư chúc mừng năm mới

Năm 2011 đi qua với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng là năm ĐHQGHN đạt được những thành tựu đáng tự hào, phát triển trên mọi phương diện: Có nhiều công trình khoa học công nghệ xuất sắc với giá trị học thuật cao; Khởi động và thành công bước đầu mô hình 1+a của Nhiệm vụ chiến lược; Ban hành quy chế đào tạo sau đại học, Quy định về Nhiệm vụ chiến lược; Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực bằng việc thành lập một số đơn vị trực thuộc mới; Lần đầu tiên áp dụng thành công phương pháp đánh giá theo năng lực để tuyển sinh sau đại học; Và đặc biệt, lần đầu tiên 4 lĩnh vực khoa học - công nghệ của ĐHQGHN được xếp vào top 200 trường đại học tiên tiến châu Á...

Bên cạnh đó, với truyền thống của một Đảng bộ mạnh về chất lượng, đoàn kết, thống nhất trong ý chí, năng động, sáng tạo trong hoạt động, năm qua, Đảng bộ ĐHQGHN đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, phát huy mọi nguồn lực, chủ động vươn lên tầm quốc tế, thực hiện sứ mệnh vẻ vang, với khẩu hiệu hành động: Sáng tạo – tiên phong – chất lượng cao.

Để đạt được những thành tựu to lớn đó, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của mỗi cán bộ, nhà khoa học, thầy cô giáo, sinh viên và học viên ĐHQGHN, còn có sự đóng góp to lớn, sự chỉ đạo sát sao và quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, các địa phương.

Bước sang giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức mới đang chờ đón, để vượt qua và giành thắng lợi, ĐHQGHN luôn xác định phương châm hành động là “ĐẠT ĐỈNH CAO DỰA VÀO TRI THỨC”, đồng thời phát huy những giá trị cốt lõi: Chất lượng cao, Tiên phong, Sáng tạo, Tích hợp, Trách nhiệm cao, Phát triển bền vững.

Với hơn 100 năm hình thành và phát triển, là một trong những điểm tựa cho trí tuệ Việt Nam, tôi tin tưởng rằng, chúng ta sẽ đồng tâm, đồng lòng, chủ động vượt qua những thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm 2012, kiến tạo ĐHQGHN trở thành một tổ chức techno-polis trong một thế giới “nóng - phẳng - chặt”, đưa ĐHQGHN phát triển nhanh, bền vững theo mẫu hình đại học tinh hoa mới. ĐHQGHN phải trở thành địa chỉ đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao và tin cậy của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và toàn xã hội, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cao các yêu cầu phát triển của đất nước; tạo ra được các giá trị gia tăng và sản phẩm độc đáo; có những đóng góp quan trọng cho sự phồn thịnh của Việt Nam cũng như khu vực và thế giới.

Đặc biệt, ĐHQGHN sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế dẫn đầu, có những cống hiến quan trọng cho giáo dục đại học và khoa học nước nhà, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Với khí thế đó, chúng ta có đủ cơ sở hi vọng vào một năm mới thắng lợi rực rỡ hơn.

Nhân dịp năm mới, trong không khí vui tươi đầy sức sống của xuân Nhâm Thìn 2012, tôi thân ái gửi đến toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ, nhà khoa học, cùng toàn thể học viên, sinh viên, học sinh trong toàn ĐHQGHN những tình cảm thân thương, quý trọng cùng lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

GS.TS Mai Trọng Nhuận
Giám đốc ĐHQGHN

